



Lãnh đạo UBND huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà kiểm tra việc sử dụng vốn vay của gia đình ông Nguyễn Văn Thao, thôn Trung Đàng, xã Hùng Dũng.

Hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi ở Hưng Hà

Với 11 chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Hưng Hà đã kịp thời giải ngân để người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đến ngày 31/12/2023, tổng dư nợ cho vay của các chương trình đạt hơn 570 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,51% so với năm 2022 với 12.512 khách hàng đang vay vốn. Ông Hoàng Văn Lợi, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà cho biết: Bám sát chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện Hưng Hà, các xã, thị trấn; các chỉ tiêu kế hoạch được giao và nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn, Phòng giao dịch đã tập trung giải ngân nhanh chóng, kịp thời bảo đảm cho vay đúng quy định và đúng đối tượng. Trong năm 2023, Phòng giao dịch đã giải ngân cho 3.330 lượt khách hàng vay với số tiền gần 125 tỷ đồng. Ngoài các chương trình tín dụng đang triển khai, Phòng giao dịch tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh giải ngân các chương trình tín dụng mới như: cho vay 4 chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ với tổng dư nợ gần 58 tỷ đồng với hơn 900 khách hàng vay vốn (trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm đạt 43,5 tỷ đồng với 776 khách hàng vay vốn; cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đạt 1,27 tỷ đồng với 95 khách hàng vay vốn; cho vay

NĂM 2024, PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN HƯNG HÀ PHẤN ĐÁU:

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch được giao;
- Hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát;
- Tỷ lệ nợ quá hạn chiếm dưới 0,07% tổng dư nợ cho vay;
- Xếp loại chất lượng tín dụng cấp huyện đạt loại tốt, xếp loại tín dụng cấp xã 35/35 xã, thị trấn đạt loại tốt;
- Không phát sinh tố tiết kiệm và vay vốn xếp loại yếu, kém.

cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập đạt 67 triệu đồng với 1 khách hàng vay vốn; cho vay nhà ở xã hội đạt hơn 13 tỷ đồng với 34 khách hàng vay vốn), cho vay người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đạt 660 triệu đồng với 9 khách hàng vay vốn.

Việc triển khai kịp thời các chính sách ưu đãi của Chính phủ đã giúp người nghèo và

các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện Hưng Hà có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống. Điển hình như gia đình ông Phùng Văn Ba (thôn Văn Quan, xã Duyên Hải) đang vay 50 triệu đồng chương trình cho vay giải quyết việc làm để phát triển nghề làm hương truyền thống. Với công nghệ sản xuất hoàn toàn thủ công, không có hóa chất nên



Gia đình ông Phùng Văn Ba, thôn Văn Quan, xã Duyên Hải (Hưng Hà) phát triển nghề làm hương truyền thống từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

sản phẩm hương đen do gia đình ông sản xuất đến đâu luôn được thương lái thu mua đến đó. Trung bình mỗi ngày 5 lao động của gia đình ông Ba sản xuất được khoảng 8.000 nén hương, đem lại doanh thu khoảng 1,6 triệu đồng. Ông Ba tâm sự: Mặc dù có nghề làm hương truyền thống từ lâu đời nhưng đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát đã khiến gia đình tôi gặp nhiều khó khăn. Đúng thời điểm đó, gia đình tôi được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà, tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Văn Quan do Hội Cựu chiến binh xã quản lý tạo điều kiện cho vay vốn nên đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn để tiếp tục phát triển sản xuất. Thủ tục vay rất đơn giản, giải ngân nhanh chóng nên gia đình tôi rất phấn khởi.

Không chỉ tập trung giải ngân các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Hưng Hà còn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chính sách. Cùng với việc phối hợp với các tổ tiết kiệm và vay vốn đơn đốc thu hồi nợ, Phòng giao dịch còn duy trì họp giao ban với các đoàn thể cấp huyện, giao ban tại điểm giao dịch xã, thị trấn theo đúng quy định; tích cực củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đơn đốc các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện tốt công tác ủy thác. Chính vì thế, đến hết năm 2023 tỷ lệ nợ xấu của Phòng giao dịch chỉ còn chiếm 0,14% tổng dư nợ cho vay, giảm 169 triệu đồng so với đầu năm 2023.

MINH HƯƠNG

Tăng cường kiểm soát hàng hóa dịp tết

Trước, trong và sau tết, tốc độ lưu chuyển hàng hóa luôn tăng mạnh bởi người dân có nhu cầu mua sắm tết cao. Đây cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trà trộn, núp bóng hoạt động. Nhằm giữ cho thị trường ổn định, phát triển lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa lưu thông.

Còn nửa tháng nữa mới đến tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 nhưng nhiều người dân đã bắt đầu đi mua sắm những hàng hóa thiết yếu phục vụ sinh hoạt ngày tết. Bà Nguyễn Thị Thắm, xã Minh Quang (Vũ Thư) chia sẻ: Gia đình tôi tranh thủ đi mua bánh kẹo, đường, nước mắm, gạo, miến, giấy tiền, hương... những thứ có thể bảo quản lâu được để chuẩn bị đón tết. Đi mua sớm cho chủ động các công việc gia đình và không phải lo chen chúc mua sắm dịp sát tết.

Hiện nay, nguồn cung hàng

hại cho người tiêu dùng. Nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ thị trường ổn định, từ đầu tháng 12/2023 đến nay, các sở, ngành chức năng đã tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, an toàn thực phẩm. Trong đó, riêng lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 120 vụ, phát hiện và xử lý 82 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước gần 200 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa không



Các siêu thị, cửa hàng chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào phục vụ nhân dân mua sắm dịp tết.

Không riêng bà Thắm, vài năm gần đây nhiều người dân có xu hướng mua sắm tết sớm hơn từ đầu tháng Chạp hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh bắt đầu sôi động và tăng mạnh vào những ngày giáp tết. Chị Vũ Thị Duyên, chủ cửa hàng Phương Anh ở xã Thống Nhất (Hưng Hà) cho biết: Từ đầu tháng 1 đến nay, có rất nhiều bà con trong xã và địa phương lân cận đến mua chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu cho ngày tết. Đặc biệt những ngày cuối tuần, lượng người đến mua nhiều, doanh thu của cửa hàng đạt từ 50 - 70 triệu đồng/ngày.

Nắm bắt nhu cầu tiêu dùng tăng cao, các siêu thị, cửa hàng kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng và đẩy mạnh tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Phú Sơn, chủ cơ sở kinh doanh Phú Sơn Mart, thị trấn Hưng Nhân (Hưng Hà) cho biết:

hóa của thị trường tương đối dồi dào tạo thuận lợi cho người dân mua sắm chuẩn bị tết. Tuy nhiên, hàng hóa nhiều và lắm chủng loại cũng khiến bà con không khỏi lúng túng khi lựa chọn mua sắm. Ông Lê Thành Hưng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) cho biết: Tết năm nào tôi cũng đi mua bánh kẹo, ít rượu vang về để anh em, con cháu trong gia đình quây quần vui bên mâm cơm đón xuân mới. Bản thân tôi cũng mong muốn mua được những sản phẩm có chất lượng tốt và an toàn sức khỏe nhưng khi đến các cửa hàng thì không biết chọn loại nào bởi có nhiều mẫu mã, giá cả khác nhau và không thể phân biệt được đâu là hàng thật, hàng nhái. Nhìn chung, chúng tôi đi mua chỉ biết dựa vào niềm tin vào cửa hàng thôi, rất mong các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát chặt chẽ không để hàng lậu, hàng kém chất lượng lưu thông gây thiệt

hại cho người tiêu dùng. Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo và duy động lực lượng tập trung kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông hàng hóa trên địa bàn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, không để nảy sinh phức tạp trên địa bàn. Lực lượng quản lý thị trường sẽ đi sâu kiểm tra, xử lý vi phạm trong một số lĩnh vực, ngành hàng như thực phẩm công nghiệp, xăng dầu, quần áo, điện tử, điện lạnh... những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp tết để người dân yên tâm mua sắm, đón tết vui tươi.

KHẮC ĐUẦN

Tết ở Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

Tết là khoảng thời gian được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình nhưng với cán bộ, viên chức, người lao động Cơ sở cai nghiện ma túy công lập (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) thì tết lại là khoảng thời gian họ phải làm việc với cường độ, trách nhiệm và tinh thần cao nhất.

10 năm gần bó với Cơ sở cai nghiện ma túy công lập là 10 năm liền ông Hoàng Hoa Thám, Giám đốc Cơ sở đón giao thừa cùng anh em tại đơn vị. Thời khắc thiêng liêng trong lúc chuyển giao năm cũ và năm mới, ai cũng muốn ở bên gia đình nhưng do đặc thù công việc, ông phải gác lại niềm vui riêng để cùng anh em trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Một năm, hai năm, rồi nhiều năm, cứ như vậy cũng thành quen. Đến giờ ông Thám đã coi đó là điều rất đời bình thường và quen thuộc. May mắn là người thân cũng thấu hiểu công việc của ông nên gia đình trở thành điểm tựa để ông yên tâm công tác. Ông Hoàng Hoa Thám chia sẻ: Do đặc thù

cơ quan chúng tôi là cơ sở quản lý, giáo dục, cai nghiện đối với người nghiện ma túy theo quyết định của cơ quan tòa án, đa số anh em học viên vì nhiều hoàn cảnh khác nhau đã bị lệ thuộc vào ma túy, dẫn đến nhiều tiền án, tiền sự, bệnh tật, có tư tưởng, nhận thức, hành vi xã hội rất phức tạp. Vì vậy, khó khăn trong công tác quản lý giáo dục; đặc biệt là những học viên tiếp nhận trong những ngày tết, thường sử dụng ma túy tổng hợp liều cao, dẫn đến ngáo đá, kích động, tiêu cực, không phối hợp, gây áp lực cho công tác quản lý, cắt cơn, phòng, chống những tiêu cực xảy ra. Càng gần những ngày tết, tâm lý của học viên lại càng bất ổn định do nhớ nhà. Chưa kể những đối tượng bên ngoài tìm cách tiếp

cận học viên bên trong, ném thuốc lào, thuốc lá, đồ ăn, rượu, bia, thậm chí có cả chất nghi là ma túy qua hàng rào vào cơ sở. Chính bởi vậy, để tăng cường quản lý, giáo dục học viên, phòng, chống thất lạc, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ở đây lại càng vất vả, với tinh thần trách nhiệm cao hơn để bảo đảm an ninh trật tự.

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập hiện đang quản lý 280 học viên. Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, Cơ sở đã xây dựng kế hoạch phân công lịch làm việc, lịch thường trực cụ thể, chi tiết đối với cán bộ, viên chức và người lao động. Theo đó, từ ngày 15/1/2024 đến hết ngày 29/2/2024, Cơ sở bố trí 50% quân số (khoảng 40 người) làm việc hàng ngày, số còn lại

cho phép nghỉ luân phiên để bảo đảm chế độ, chính sách của người lao động. Ông Phí Đức Điểm, Phó Giám đốc Cơ sở cho biết: Với lịch làm việc đã được phân công chi tiết, cụ thể, mỗi cán bộ, viên chức đều xác định rõ nhiệm vụ, nêu cao tinh thần, ý thức được trách nhiệm nhằm tăng cường quản lý, giáo dục học viên. Chúng tôi duy trì nền nếp hàng ngày, nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện kịp thời vi phạm để chấn chỉnh ngay; trường hợp cần thiết phải cách ly nhằm bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, duy trì kế hoạch phòng, chống thất lạc thường xuyên; tăng cường công tác tuần tra, trực chốt, chủ động phương án trấn áp đối tượng vi phạm quy chế, thất lạc, đánh nhau, mưu đồ chống phá, bỏ trốn.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thời gian qua, chúng tôi tăng cường chỉ đạo Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi yêu cầu thực hiện đầy đủ chế độ tết đối với cán bộ và học viên theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức

và phân công cán bộ trực tết cụ thể; tăng cường quản lý học viên, quản lý công tác phòng, chống thất lạc các chất cấm vào cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đông Hưng và Công an xã Đông Quan có phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học

viên bỏ trốn tập thể, phá hoại tài sản, cơ sở vật chất gây mất ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh. Càng gần tết thì trách nhiệm và áp lực công việc của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ở Cơ sở cai nghiện ma túy công lập lại càng nặng nề và vất vả nhưng ai cũng đều nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm nhằm

bảo đảm an ninh trật tự tại đơn vị trước, trong và sau tết Nguyên đán. Với chức năng thực hiện việc tiếp nhận, điều trị, quản lý, giáo dục cho người nghiện ma túy, mỗi cán bộ ở đây đều coi họ như người bệnh, giúp họ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng.

ĐỖ HỒNG GIA



Học viên tham gia trồng rau xanh để vừa rèn luyện lao động vừa cải thiện bữa ăn.